

เปิดรับปชช.-นักวิชาการหาทางออก ขอบทุนศึกษาวิจัยแก้กม.ยาเสพติด



ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทั้งในรูปแบบของการปราบปรามและปรับแก้กฎหมายให้ครอบคลุมพฤติกรรมของขบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา

หากมองถึงมูลเหตุของความจำเป็นต้องแก้กฎหมายยาเสพติดบางส่วนนั้นเมื่อดูจากหลากหลายสาเหตุได้แก่ การลงโทษที่เป็นธรรมตรงกับลักษณะการทำผิดของจำเลยกฎหมายยาเสพติดในอดีตอาจจะขัดหลักนิติธรรมที่แต่ก่อนเป็นกฎหมายที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่หลายกรณีไม่ได้ต่อจำเลยยกตัวอย่าง ในอดีตที่ผ่านมา ตามกฎหมายยาเสพติด ปี พ.ศ. 2522 การนำเข้าของกม.ยาเสพติดตัวเพียง 1-2 เม็ด มีความผิดรับโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายยาเสพติดล่าสุดพบว่ากฎหมายยาเสพติดกำหนดโทษที่สอดคล้องกับลักษณะของการทำความผิดมากขึ้นและให้โอกาสผู้ต้องหาพิสูจน์ความบริสุทธิ์มากกว่าในอดีต

มีการเปลี่ยนถ้อยคำสำคัญในร่างกฎหมายยาเสพติดใหม่จากคำว่า “ให้ถือว่า” เป็นคำว่า “ให้สันนิษฐานว่า” เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องสอบสวนให้ถึงถึงพฤติการณ์และเจตนาอันแท้จริงของผู้กระทำความผิดพร้อมยังเป็นการช่วยให้ผู้พิพากษาได้มีอิสระมากขึ้นในการใช้ดุลพินิจเพื่อการกำหนดโทษแก่จำเลย

ประกอบกับจำเลยสามารถอ้างข้อเท็จจริงต่าง ๆ ขึ้นพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองในศาลได้ทำให้การใช้กฎหมายยาเสพติดในยุคใหม่เป็นไปได้เพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ปัญหา ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้กฎหมายยาเสพติดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทยในอนาคตอันใกล้ก็ยังเน้นไปในเชิงการพัฒนาทั้งการบำบัดสารเสพติดและพืชเสพติดมาทำการวิจัยตอบโต้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนและมีทิศทางสังคมวัฒนธรรมมากกว่ามิติทางกฎหมายที่ลงโทษรุนแรงเพียงอย่างเดียว ทำให้ต่อให้ มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำมีนักวิจัยซูเปอร์โพล



(Super Poll) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของสาธารณชนต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุขของประชาชน เปิดให้นักวิชาการและบุคคลทั่วไปมาขอเป็นทุนวิจัยศึกษาเรื่องกฎหมายยาเสพติดเพื่อนำไปสู่มติใหม่ของประเทศที่ไทยที่เข้าสู่สากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลกและสอดคล้องกับสังคมเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฎหมายยาเสพติดในมิติของการพัฒนามากกว่าการลงโทษที่รุนแรงเพียงอย่างเดียว

ศ.ดร.จักรสมาน พุดฉิมปิยกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานของการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของโครงการ

นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นส่วนของทั่ว ๆ ไปที่เปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้ารับทุนศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายยาเสพติดสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการต่อหมวดสำคัญต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายยาเสพติด เช่น

หมวดประเภทยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ หมวดการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษและการขึ้นทะเบียนตำรับวัตถุออกฤทธิ์ และหมวดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและบทกำหนดโทษ เป็นต้น

“ส่วนที่สองเป็นส่วนของความสนใจเฉพาะให้ทำการศึกษาวิจัยด้วยยาเสพติด พืชเสพติด 3 ตัวได้แก่ กระท่อม กัญชา และยาบ้า เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและเป็นรูปธรรมสากลประกอบการพิจารณาทางเลือกเชิงนโยบายในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายยาเสพติดที่สำคัญครั้งนี้”

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำกล่าวว่า โครงการฯ เน้นไปที่การจุดประกายกระตุ้น สานเสริม ประมวลกฎหมายยาเสพติดและการขับเคลื่อนกฎหมายยาเสพติดลดปัญหาผู้ต้องขังอันคุกคามสิทธิใหม่ของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและเสริมสร้างความสุขของประชาชน โดยการศึกษาวินิจฉัยการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีเนื้อหาสาระที่หนักแน่นและเชิงปริมาณด้วยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ต้นทุบประโยชน์ที่ได้ และการวิเคราะห์ต้นทุบอนุสรณ์ประโยชน์

โดยผู้สนใจเข้าขอรับทุนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.superpollthailand.net หรืออีเมลที่ superpoll.thailand@gmail.com”

ทีมข่าวอาชญากรรม รายงาน